



จดหมายข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ฉบับที่ 2/2567

เรียน สมาชิกสหกรณ์

ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของผู้บริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาลงมติการแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 กำหนดให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจลดทุนจากที่จดทะเบียนไว้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนตาม que ผู้บริหารแผนเห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อที่จะทำให้การบินไทยสามารถลดผลขาดทุนสะสมให้ใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด

ฉบับที่ 2 การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารแผนหรือคณะกรรมการของการบินไทยสามารถนำกระแสเงินสดส่วนเกิน มาจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทุกกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล การบินไทยจะต้องกันเงินสดเพื่อจัดสรรชำระหนี้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินปันผลที่จะมีการเสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ

ฉบับที่ 3 ผู้บริหารแผนเสนอรายชื่อผู้บริหารแผนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมเป็นคณะผู้บริหารแผนของการบินไทยเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายปัญญา ชูพานิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม
2. นายพลจักร นิวัฒน์นา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

เมื่อถึงเวลาประชุม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ว่ามีเจ้าหนี้ จำนวน 22 ราย ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อขอเลื่อนการพิจารณาแผนของผู้บริหารแผนออกไปก่อน เนื่องจากการขอเพิ่มผู้บริหารแผน จำนวน 2 ท่าน นั้น เป็นเรื่องสำคัญ เพราะผู้บริหารแผนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ ในการบริหารกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ดังนั้น ผู้ร้องจึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีผู้คัดค้านเลื่อนการพิจารณาแผนฟื้นฟูฯ ของผู้บริหารแผน จำนวน 7 ราย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงขอเสียงจากเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาว่าจะให้เลื่อนการประชุมออกไปหรือไม่

ที่ประชุมเจ้าหนี้ฯ จึงลงคะแนนเสียงและมีมติเสียงข้างมากให้เลื่อนการประชุมพิจารณาแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ จำนวน 3 ฉบับ ออกไปก่อน และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันพิจารณาแผนฟื้นฟูฯ ของผู้บริหารแผนใหม่อีกครั้ง คือในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใด จะนำเสนอให้สมาชิกได้รับทราบต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

8 พฤศจิกายน 2567